

Tỉnh Dòng  
**ANH EM HÈN MỌN VIỆT NAM**  
3, Mai Thị Lựu, Q.1  
Tp HCM  
Số 03/TGT-VFV

Ngày 19 tháng 9 năm 2008

Kính thăm quý Ân nhân,

Qua tờ *Thông Tin* năm nay, tôi lại có cơ hội gửi đến toàn thể quý vị lời cầu chúc truyền thông của Gia Đình Phan Sinh: Bình an và Thiện hảo!

Ban Điều hành Tỉnh Dòng chúng tôi đã phục vụ Gia Đình Phan Sinh Việt Nam được trọn 8 tháng rồi. Chỉ mới 8 tháng thôi, nhưng chúng tôi đã hiểu được thế nào là “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng” của các anh Hữu trách, là những người có nhiệm vụ làm cho Gia Đình Phan Sinh Việt Nam không những tồn tại mà còn phát triển thật phong phú. Nếu không, chúng tôi hiểu là mình đã phí phạm ơn Chúa, đó là các yếu tố của Nếp sống Phan Sinh, là các ơn gọi Người vẫn gửi đến cho Giáo Hội và thế giới.

Điều khích lệ, đó là trên đường chúng tôi đi, Chúa Ba Ngôi đã gửi quý vị đến để hỗ trợ chúng tôi nhiều mặt, đặc biệt là trong lãnh vực nặng nề tế nhị nhất, đó là huấn luyện các tu sĩ. Quý vị đã góp lời cầu nguyện, quý vị cũng đã góp công góp của để nối dài cánh tay phục vụ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Một tin vui như là thành quả của công sức của quý vị, đó là vào ngày 04-9 vừa rồi, Tỉnh Dòng đã có 10 tu sĩ tuyên khấn lần đầu, và mới đây, vào ngày 13-9, có 9 tu sĩ khấn trọn đời bằng lời khấn trọng thể. Xin quý vị cũng hiệp thông với chúng tôi mà cảm tạ Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi sự thiện.

Năm nay Tỉnh Dòng chúng tôi đi vào “Năm Thánh kép”: vừa kỷ niệm **800 năm thành lập Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn (1209)** vừa kỷ niệm **80 năm thành lập Tỉnh Dòng AEHM Việt Nam (1929)**. Chắc chắn đây là một thời gian quý báu để chúng tôi thực hiện một chuyến “trở về nguồn cội”, để kín múc các cảm hứng mà “dấn bước lên đường”, như Tu Nghị Tỉnh Dòng năm nay đã kêu gọi. Chương trình này trực tiếp liên hệ đến anh em tu sĩ chúng tôi, nhưng cũng lan tỏa ảnh hưởng đến toàn thể các thành viên thuộc Đại Gia Đình Phan Sinh, trong đó chúng tôi xin được kể ra cả quý Ân nhân. Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho nhau được ơn hoán cải, trở về đúng vị trí của mình trong mạng lưới tương quan chiều dọc với Thiên Chúa Ba Ngôi và chiều ngang là toàn thể các anh chị em trong và ngoài Gia Đình Phan Sinh, các ân nhân và thân nhân, để được áp ủ trở lại trong bầu khí ân tình chan hòa sức sống, đề sẵn sàng dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân quảng đại hơn.

Nhân dịp lễ cha thánh Phanxicô, chúng tôi cầu chúc quý anh chị trong Ban Quản trị Hội VFV cũng như toàn thể quý Ân nhân được chan hòa Thánh Thần của tình huynh đệ, của an bình, của niềm vui, để lại dấn thân quảng đại, nhờ đó công cứu độ Chúa Kitô để lại cho chúng ta sẽ được thực hiện mỹ mãn.



Thân ái,

Long

FX Vũ Phan Long, OFM  
Giám tỉnh



LTS: Vì lý do kỹ thuật nên VFV đã không kịp phổ biến lá thư chúc mừng lễ Cha Thánh này của cha Giám Tỉnh cho đúng lúc. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý Ân nhân và Cha Giám tỉnh.



# THÔNG

# TIN

**Tập một, Số hai, Tháng mười một 2008**

VFV Mission statement:

*Vietnamese Franciscan Vocation (VFV) is a charitable organization focusing on the evangelization and mission of the Franciscan Friars (OFM) in Vietnam. VFV is formed to assist The Franciscan Province of Vietnam with the initial and ongoing formation of Franciscan Friars. To serve this religious purpose, VFV reaches out to the public and communities for their support, prayers and contributions of Talent, Time and Treasure.*

Kính thưa Quý vị Ân nhân

Cùng với bản Thông Tin hàng năm, chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến Quý vị và thân quyến nhân dịp lễ Tạ Ôn và Giáng Sinh. Xin chân thành cảm ơn Quý vị về những hy sinh, đóng góp của Quý vị cho chương trình Bảo Trợ Ôn Gọi Phanxicô Việt Nam (VFV).

Nhờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của Quý vị, trong năm qua VFV đã thực hiện được một số công việc sau đây:

- 1) Củng cố cơ cấu tổ chức: 11 anh chị em thiện nguyện đang đảm trách những công việc khác nhau trong tổ chức VFV, cùng với sự cộng tác đắc lực của các vị Chi hội trưởng tại các địa phương.
- 2) Tư cách pháp lý của hội: VFV đã được sở Thuế vụ Liên bang Hoa Kỳ và Tiểu bang California công nhận là một tổ chức vô vị lợi (nonprofit) với qui chế miễn thuế.
- 3) Thành quả đóng góp của các ân nhân: VFV đã chuyển về Tỉnh dòng số tiền tổng cộng \$60,000 do Quý vị ủng hộ cho tài khoá huấn luyện 2007-2008.
- 4) Dự án đặc biệt: VFV đã bắt đầu chương trình vận động ân nhân để tài trợ cho dự án nâng cấp thư viện của Học viện Phanxicô Thủ Đức (dự kiến kinh phí giai đoạn đầu: \$30,000).

Hiện nay, ngoài chương trình hỗ trợ tài chánh hàng năm và dự án nâng cấp thư viện của Học viện Thủ Đức, chúng tôi đang nghiên cứu và tìm nguồn hỗ trợ để thực hiện một số dự án khác mang lại lợi ích cho chương trình huấn luyện của Tỉnh dòng. Chúng tôi rất mong ước được sự tham gia của Quý vị.

Để giúp Tỉnh dòng Việt nam thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Mừng, phục vụ mọi người, đặc biệt người nghèo và bất hạnh, chúng tôi mong mỗi Quý vị tiếp tục hỗ trợ Tỉnh dòng và mời gọi thân hữu tham gia chương trình Bảo Trợ Ôn Gọi. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô, chúc lành và trả công bội hậu cho Quý vị.

Kính Chúc Quý vị Bình An và Thiện Hảo.

**Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành**  
**Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Phanxicô Việt Nam Tại Hoa Kỳ**

## TỈNH DÒNG 80 TUỔI

1929--2009

**11/1929** Cha Maurice Bertin, Cha Hugolin Lemesre và thầy Jean-Marie Couden bắt đầu thành lập Dòng Phanxicô tại Việt Nam.



**1931** Xây tu viện **Vinh**, tu viện Phanxicô đầu tiên tại Việt Nam

**1939** Tu viện **Nha Trang**.

**1949** Cộng đoàn **Cầu Ông:Lãnh**.

**1950** Cộng đoàn **Đa káo**.

**1953** Cộng đoàn **Cù Lao Giêng**.

**1958** Chủng viện **Thủ Đức**.

**1968** Học viện Du Sinh, **Đà Lạt**

**1969** Chi tỉnh **AEHMOVN lên cấp Hạt dòng**.

**1975** Cộng đoàn **Bình Giả, Suối Dầu và Đòng Dài** (dân tộc thiểu số).

**1976** Cộng đoàn **Cư Thịnh**.

**1978** Cộng đoàn **Vinh Phước, Diễm Thanh**

**Hải, Diễm Ngọc Thanh** (nhà Tim hiểu)

**1980** Diễm **Côn Ân**.

**1984** Hạt dòng **AEHMOVN lên cấp Tỉnh dòng**.

**1984** Cộng đoàn **Xuân Sơn**.

**1989** Diễm **Hoà Hội**

**1994** Cộng đoàn **Đất Sét**

**1996** Cộng đoàn **Sông Bé**.

**1998** Nhà **Văn Thánh, Cần Thơ**

**2006** Cộng đoàn **Pleiku**

**2008** Tái lập cộng đoàn **Vinh**



Hội đồng Tỉnh dòng lên 2008 -2011

LTS: Những con số và hình ảnh cập nhật cho trang huấn luyện của Tỉnh dòng này được soạn và cung cấp từ văn phòng Thư ký Huấn luyện của Tỉnh dòng.

# Huấn Luyện

## 1. Giai đoạn Ứng sinh (Aspirant)



Sau kỳ thi tuyển, các ứng sinh theo chương trình học giai đoạn Tìm hiểu. Niên khóa 2008-2009 có 87 ứng sinh.



**Cha phụ trách**  
**Alselmô**  
**Nguyễn Hải Minh**

## 2. Giai đoạn Thỉnh Sinh (Postulant)



Thời gian 1 năm.  
Thỉnh sinh học và làm quen với đời sống cộng đoàn, tập lao động sản xuất. Nhà thỉnh sinh Bình Giả, Bà Rịa, Vũng Tàu. Niên khóa 2008-2009 có 14 thỉnh sinh.



**Cha Giám sư**  
**Phêrô**  
**Đệu Văn Minh**



## 3. Giai đoạn Tập Sinh (Novice)



Thời gian 1 năm  
Tập sinh được nhận vào Dòng qua nghi thức mặc áo dòng và cuối năm nhà tập thì các em được khấn lần đầu. Tập viện Du Sinh, Đà Lạt. Niên khóa 2008-2009 có 9 tập sinh



**Cha Giám sư**  
**Phêrô**  
**Nguyễn Văn Khoan**

## 4. Giai đoạn Khấn sinh (Temporarily professed)



Thời gian từ 6-7 năm.  
Tất cả khấn sinh cùng học Triết trong 1 năm. Sau đó, các khấn sinh chọn hướng linh mục tiếp tục học Triết và Thần học tại học viện Thủ Đức. Các khấn sinh chọn hướng tu sĩ không linh mục học chương trình Thần học giáo dân tại Học viện Lasan. Hiện nay tỉnh dòng có 54 khấn sinh.



**Cha Giám sư**  
**Phao lô**  
**Nguyễn Đình Vịnh**



## THÀNH QUẢ NĂM 2008

- \* 10 tập sinh **khấn lần đầu** ngày 4/9/2008
- \* 9 khấn sinh **khấn trọn đời** ngày 13/9/2008
- \* 2 tu sĩ được **thụ phong Linh mục** tại Giáo phận Vinh: Gioan Baotixita Nguyễn Duy An và Phêrô Bùi Minh Tuệ.

Hai tân Linh mục hiện là thành viên của một cộng đoàn Phan sinh gồm bốn người vừa được thành lập tại Giáo phận Vinh.



**Học tập**



**Lao động**



**Cầu Nguyện**



**Chăm sóc bệnh nhân tâm thần**

Sài Gòn, Ngày 10/10/2008  
Kính thưa Quý vị Ân nhân,  
Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ to lớn của Quý vị, thể hiện cách cụ thể qua việc đóng góp tài chánh cho công cuộc đào tạo các tu sĩ trong Tỉnh dòng. Chúng tôi đã và sẽ sử dụng số tiền này vào đúng mục đích huấn luyện theo như nguyện vọng của Tỉnh dòng và của Quý vị. Như đã dự ước cùng Hội đồng quản trị và Ban điều hành VFV cho ngân sách tài khoá 2007-2008 ước tính là US\$ 60,000. Đến thời điểm này chúng tôi đã nhận được từ VFV chuyển về đầy đủ số tiền là US\$ 60,000. Chúng tôi cũng đang lập ngân sách huấn luyện 2008-2009 và hoàn tất dự án nâng cấp thư viện. Chúng tôi mong ước sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý Ân nhân. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho hảo tâm của Quý vị.

Tu sĩ Linh mục Giuse Đình Quốc Trụ, Quản lý Tỉnh dòng.



LTS: Qua mỗi kỳ báo, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc những chi hội trong tổ chức VFV, những gương mặt ưu ái của các ân nhân và các chi hội trưởng đang âm thầm gửi gắm những hy sinh đặc biệt dành riêng cho ơn gọi Phanxicô.

# An nhân



**Chi Hội Dallas-Garland** được hình thành từ tháng 8 năm 2005, nhân dịp chuyên ghé thăm của Lm Nguyễn Duy Lam đến Dallas. Điểm đặc biệt của chi hội này là thành viên của chi hội đã không chỉ giới hạn trong phạm vi

của vùng Dallas và Garland. Sự tham dự nhiệt tình của các thành viên như gia đình ông Nguyễn Xuân Tiếp, gia đình anh Nguyễn trung Hùng từ Úc Châu xa xôi hay như gia đình anh chị Phạm Quốc Phú / Thủy (cựu PS) và các anh em khác đến từ Oklahoma đã đóng góp một phần không nhỏ cho hoạt động của Hội BTOG tại Dallas-Garland. Nhắc đến chi hội Dallas-Garland, người ta không thể quên không nhắc đến gia đình bác Nguyễn thị Thiệp và các con. Bác Thiệp cùng với các người con như cô Kim Hoa, cô Kim Hương, anh Nguyễn Trung Minh đã là những nhân tố tích cực cho sự hình thành và phát triển của hội BTOG tại Dallas và Garland ...

**Trương Q. Nhuận**, Chi hội trưởng



**Chi hội Houston** được hình thành một cách gần như tự nhiên. Gia đình Chính và Hương vốn là con cái thánh Phanxicô, có gốc gác từ giáo xứ Phanxicô Đakao.

Tháng 8 năm 2004, chúng tôi hân hạnh gặp cha Thảo và cha Lam khi

các ngài sang Mỹ du học. Niềm vui được gặp lại “người quen” chưa kịp lắng xuống thì đã nhận được lời đề nghị của các cha tìm cách hỗ trợ Nhà dòng trong việc đào tạo, huấn luyện. Tháng 7 năm 2005, các cha đã nhờ chúng tôi thành lập một chi hội BTOG ở vùng Houston, vì lòng mến Cha Thánh và Nhà dòng, vợ chồng chúng tôi đã nhận lời ngay. Thấm thoát đã hơn 3 năm. Đến nay chi hội chúng tôi đã qui tụ được 49 anh chị em. Tuy còn rất khiêm tốn, nhưng hết thầy anh chị em thấy rất hạnh phúc vì được góp sức với Nhà Dòng trong việc đào tạo các linh mục, tu sĩ...

**Nguyễn Đức Chính**, Chi hội trưởng



**Chi hội cựu Phan Sinh**

Đây là chi hội lâu đời nhất. Vì rằng ngay từ sau năm 1975, các anh chị em Cựu Phan Sinh đã bằng nhiều cách ủng hộ các kế hoạch của Tỉnh Dòng trong nhiều năm cho tới ngày VFV được thành lập. Nhiều anh em trong Hội Cựu Phan Sinh

Đã và đang là nòng cốt của Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Phanxicô Việt Nam (VFV). Trong phiên họp hàng năm tại Santa Ana vào tháng 10 vừa qua, Hội Cựu Phan Sinh đã xác nhận sự nhiệt tình ủng hộ Tỉnh Dòng qua Hội Bảo Trợ Ôn Gọi (VFV) và sẽ thiết lập những kế hoạch lâu dài để yểm trợ vào việc đào tạo và huấn luyện những tu sĩ linh mục tương lai của Tỉnh Dòng.

**Chi hội San Jose**



Cái nôi của kỹ nghệ điện tử cũng luôn là cái nôi của hội cựu Phan Sinh do người cha già Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân OFM sáng lập từ giữa thập niên 70. Các cựu Phan Sinh và gia đình cùng thân hữu trong vùng đã luôn sẵn lòng

với mọi kêu gọi của Tỉnh dòng Việt Nam nhất là trong công cuộc đào tạo các tu sĩ Phanxicô để duy trì tinh thần Phan Sinh cho thế hệ sau.

**Q. Tại sao anh chỉ chọn bảo trợ cho ơn gọi Phan Sinh?**

**A. Vì tôi quen biết các cha Phanxicô nhiều và được nghe giới thiệu hiểu về những tôn phỉ của việc huấn luyện.**

**Q. Trong lúc những chương trình bảo trợ ơn gọi của các Dòng khác đã vững mạnh. Dòng Phanxicô VN mới bắt đầu...Làm thế nào để được kết quả?**

**A Tôi nghĩ không có gì phải lo lắng “trầu chậm uống nước đục” Bởi vì chúng ta xác tín trong công việc chúng ta làm có ý nghĩa trước mặt Chúa, thì cứ tìm cách giới thiệu khi có dịp. Chúa sẽ chúc lành và bà con ta sẽ hiểu.**

**Q. Làm sao để kêu gọi thêm ân nhân? Nhất là giới trẻ?**

**A. VFV nên in các tờ bướm hấp dẫn để phát cho mọi người, cũng có thể trong VFV newsletter có những hình ảnh và bài liên hệ đến người trẻ.**

**Q. Điểm đặc biệt của Phanxicô ở chỗ nào?**

**A. Ở chỗ ngài sống được tình huynh đệ với mọi người.**

**Chi Ngọc Nga, Chi hội San Jose**

Sài Gòn, Ngày 15/10/2008

Quý Ân nhân thân mến,

Lời đầu tiên xin gửi đến ông bà anh chị em, đó là lòng cảm kích của chúng tôi đối với tâm thịnh tình của Ông bà anh chị em đã và đang dành cho Tỉnh dòng Phan-xi-cô Việt Nam trong lãnh vực Huấn luyện khởi đầu và Huấn luyện thường xuyên. Ông bà anh chị em đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về vật chất cũng như tinh thần qua việc quan tâm cầu nguyện và quảng đại đóng góp cho công cuộc huấn luyện của chúng tôi qua VFV.

Các Anh chị em trong ban Quản trị cũng như ban Điều hành VFV đã hy sinh thời giờ, tài năng, và công sức rất nhiều để hỗ trợ chúng tôi trong công tác này. Kính xin Ông bà anh chị em Ân nhân tiếp tục cộng tác với quý Anh chị quản trị và điều hành VFV.

Đặc biệt, xin quý Ông bà anh chị em từng là chi hội trưởng BTOGPSVN tiếp tục giúp đỡ chúng tôi trong việc liên lạc với các Ân nhân, nhất là những người lớn tuổi, để có thể biết tình hình chung các sinh hoạt hỗ trợ mà họ đã và đang thực hiện.

Thay mặt cho Ban Đặc trách BTOGPSVN, chúng tôi hết lòng cảm ơn tất cả quý vị. Kính xin quý vị bỏ qua những sai sót về mặt hành chánh và những thiếu sót về các mặt khác, và xin tiếp tục hỗ trợ chúng tôi qua VFV.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho mọi thiện ý và việc lành quý vị đã làm, và ban xuống cho quý vị bình an xác hồn cùng mọi điều tốt lành.

Kính mến  
Lm Giuse Nguyễn Xuân Thảo  
Trưởng ban đặc trách BTOGPS  
Tỉnh dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam



**Xin đặc biệt cầu nguyện cho các Ân Nhân vừa mới qua đời:**



- † Giuse Trần Văn Sáu
- † Maria Trần Thị Anh
- † Maria Mad. Nguyễn Xuân Mai
- † Gioan Baotixita Mai Văn Trí
- † Lorensô Nguyễn Quang Trạch
- † Simon Ta-đê-ô Hoàng văn Cư
- † Giuse Trương Văn Tùng
- † Anna Nguyễn Thị Nhuận
- † Giuse Đặng Vinh Trường



Vào ngày **26 tháng 7, 2008** Hội đồng quản trị và ban điều hành VFV họp thường niên lần thứ hai tại San Francisco để ôn lại quá trình hoạt động năm 2007, chính đôn công việc và nhân sự cũng như định hướng cho năm 2008-2009.

Hôm sau, Chúa nhật **27 tháng 7, 2008** VFV đã tổ chức ngày tạ ơn các ân nhân của HBTOG Phanxicô Việt Nam lần đầu tại võ đường Hùng Vương, San Jose.

Thánh lễ đồng tế khai mạc gồm các cha Stêphanô Nguyễn Mạnh Tân OFM, Cha Inhaxiô Nguyễn Duy Lam OFM, và cha Gioan Baotixita Đinh Ngọc Hoàn OFM



HD quản trị & ban điều hành



Ba thế hệ tu sĩ Phanxicô

Sau thánh lễ HD quản trị, ban điều hành cùng ra mắt các ân nhân, trình bày về cơ cấu tổ chức cũng như hướng đi tương lai của VFV và ngõ ý mong mỗi sự hợp tác tích cực của các ân nhân. Cha Lam và cha Hoàn trình bày đôi nét về lịch sử dòng Phanxicô Việt Nam bằng hình ảnh và các hoạt động cũng như thành quả của công việc huấn luyện trong năm qua. Bữa ăn trưa thanh đạm, dồi dào, đúng lúc và ngon miệng. Sau đó là phần giải đáp thắc mắc sống động và thiết thực. Buổi lễ kết thúc

lúc 2 giờ trưa. Hiện diện trong buổi lễ tạ ơn này có khoảng 70 người. Ngày lễ Tạ Ôn Ân Nhân năm 2009 dự tính được tổ chức tại Santa Ana, miền nam California



San Jose 27/7/2008

### Thông báo đặc biệt:

Năm 2009 ghi dấu 800 năm thành lập Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn trên thế giới (1209), đồng thời kỷ niệm 80 năm thành lập Tỉnh dòng AEHM Việt Nam (1929). Nhân dịp này, Tòa Thánh ban phép cho Tỉnh dòng cử hành Năm Thánh (4/10/2008-4/10/2009). Để được hưởng ơn Toàn xá trong năm Thánh của Tỉnh dòng, Quý vị phải đến viếng 8 nhà thờ đã được chỉ định do anh em Phanxicô tại Việt Nam phụ trách, vào một trong 10 ngày lễ đã được nêu danh và thực hiện các điều kiện thông thường do Tòa Thánh thiết định. Để biết rõ thêm chi tiết xin vào trang website của Tỉnh dòng: <http://ofmvn.org>

#### Hội đồng quản trị VFV

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Châu Lang  
Thành viên: Nguyễn Tư Ninh  
Nguyễn Thanh Chính  
Trần Thanh Hoàng

#### Ban điều hành VFV

Trưởng ban: Trần Đức Phong  
Kế toán: Nguyễn Lê Thùy-Yên  
Thư ký: Vũ Anh Nhật  
Đại diện Tỉnh dòng: Lm Nguyễn Duy Lam

Tờ Thông Tin này  
được đúc kết và xuất bản bởi VFV.

Mọi thư từ liên lạc và đóng góp xin gửi về:  
VFV

(Vietnamese Franciscan Vocation)  
2624 Duhallow Way, South San Francisco, CA 94080  
Email: [VFV.Nonprofit@gmail.com](mailto:VFV.Nonprofit@gmail.com)

### Nhân sự thay đổi:

1. Trong cuộc họp hàng năm vừa qua tại San Francisco, HD quản trị VFV đã bầu chọn anh **Trần Đức Phong** làm trưởng ban điều hành hội VFV nhiệm kỳ 2008-2010.



2. Cha **Giuse Nguyễn Xuân Thảo OFM** và cha **Giuse Phạm Văn Bình OFM** đã trở về

Việt Nam sau khi đã hoàn tất chương trình tu nghiệp thần học tại Hoa Kỳ. Hiện nay cha Thảo đặc trách quỹ Bảo Trợ Ôn Gọi của Tỉnh dòng



Cha Bình

và cha Bình làm quản xứ giáo xứ PhanXiCô Đa Kao ở Saigon. Ước mong hai cha vẫn tiếp tục cộng tác với VFV trong việc duy trì và củng cố mối liên lạc với các chi hội ân nhân hai cha đã qui tụ trong thời gian ở Hoa Kỳ.

3. Cha **Inhaxiô**

**Nguyễn Duy Lam OFM**

sắp hoàn tất việc học và sẽ trở về Việt Nam vào mùa hè năm 2009. Cha đang sát cánh với các chị em trong ban quản trị và ban điều hành để xây dựng và phát triển tổ chức VFV.



4. Cha **Gioan Baotixita**  
**Đinh Ngọc Hoàn OFM**

thụ phong linh mục năm 2006, vừa từ Việt Nam qua Mỹ du học. Cha cũng sẽ tham gia công việc đại diện Tỉnh Dòng trong tổ chức VFV.



### Thông Báo của văn phòng kế toán:

Để tiện việc cấp biên lai cho những ân nhân cần dùng để khai thuế cho năm 2008, VFV sẽ cấp biên lai đề năm 2008 cho những khoản tiền đầu nhận được trước ngày 31/12/2008. Đối với những khoản tiền nhận sau ngày 31/12/2008, VFV sẽ cấp biên lai đề năm 2009.